



Khúc hát riêng người

Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyễn Hữu Lễ

Sheet music for the song "Khúc hát riêng người" (A Song for the Individual). The music is written in 2/4 time, with a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are in Vietnamese and describe a person's journey and feelings.

Khi ta nhìn nhau không nói năng, khi nụ cười dịu tiếng hát mong manh, ta vấn
...tình ngày xưa hát lên, cho một thời tình nương nấu đêm đêm, trong bóng
vương, ta vấn vương người, người ơi! Khi cung đàn hòa trong nỗi
đêm, vang thiết tha lời triu mến! Nếu mai này về thăm chốn
đau, khi nụ cười còn che khuất thương đau, theo nỗi đau, ta viết
xưa, xin một lần dừng chân quán năm xưa, trong gió mưa, ta hát
riêng lời cho người. Tình đang trong nỗi mê say bao vui
riêng lời cho người. Lời ca trong nỗi âu lo riêng cho
buồn từ phút bên người. Lời ca thương mến ngân nga xui tâm hồn nhìn nhau thiết
người dù sẽ xa người. Tình đang vun xới bên nhau sao tâm hồn buồn như cách
tha. Lời ca trong đêm lẻ loi, lời ca mệnh mang hồn tôi. Đến bao
xa. Còn đâu phút vui ngày ấy, còn đâu phút tay cầm tay. Đến bao
giờ, đến bao giờ đời vắng u sầu! Trên đường dài từng đêm bước
giờ, đến bao giờ đời sẽ xum vầy! Nếu một ngày đời ta vắng
qua, trên đường đời người đơn chiếc bên ba, ta ngóng trông, ta ngóng trông người, người
nhau, bên kia đời người trông ngóng tin nhau, trong nỗi đau, ta nhắc nhau lời thề
ơi! hứa! Dẫu mai này dù xa cách nhau, nuôi ân tình chờ nhau kiếp mai
Nếu một ngày đời cho có nhau, xin ân cần tìm theo dấu trao
sau, ta nhớ nhau ta khắc ghi lời ban đầu. Khúc ân...
nhau, buồn nỗi đau ta hát vang lời yêu... ...đầu!

Sheet Khúc hát riêng người, file .PDF

"1. Khi ta nhìn nhau không nói năng"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Khúc hát riêng người của tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Khúc hát riêng người
- Tác giả: Nguyễn Hữu Nghĩa
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/2970-khuc-hat-rieng-nguoi>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com